

**รายงานการประชุม**  
**สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม**  
**สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2552 ครั้งที่ 1**  
**วันที่ 5 มิถุนายน 2552 เวลา 09.30 น.**  
**ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม**

**ผู้เข้าประชุม**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายกัมพล มีชัย	ประธานสภาฯ	กัมพล มีชัย	
2	นายราเชนทร์ ขนอม	รองประธานสภาฯ	ราเชนทร์ ขนอม	
3	นายพิชิต ภูกิตติกุล	เลขานุการสภาฯ	พิชิต ภูกิตติกุล	
4	นายประเสริฐ แก้วห่ม	ส.อบต.ม.2	ประเสริฐ แก้วห่ม	
5	นางสุภา สมทรง	ส.อบต.ม.2	สุภา สมทรง	
6	นายเสกสันต์ ประสิทธิ์	ส.อบต.ม.3	เสกสันต์ ประสิทธิ์	
7	นายอภิชาติ ทองสม	ส.อบต.ม.3	อภิชาติ ทองสม	
8	นายบรรเจ็ด ธารนุราช	ส.อบต.ม.4	บรรเจ็ด ธารนุราช	
9	นายฉัฐวุฒิ ทองใหญ่	ส.อบต.ม.5	ฉัฐวุฒิ ทองใหญ่	
10	นายบัญชา จริยะวัฒนา	ส.อบต.ม.5		ลา
11	นายชำนาญ รูปสะอาด	ส.อบต.ม.6	ชำนาญ รูปสะอาด	
12	นายอภินันต์ เรืองทอง	ส.อบต.ม.6	อภินันต์ เรืองทอง	
13	นายวัชร วิชัย	ส.อบต.ม.7	วัชร วิชัย	
14	นายฉัตร กิ่งห้วย	ส.อบต.ม.7	ฉัตร กิ่งห้วย	
15	นายวีระพงษ์ เสนเรือง	ส.อบต.ม.8	วีระพงษ์ เสนเรือง	
16	นายพะเยาว์ รอดทัพ	ส.อบต.ม.8	พะเยาว์ รอดทัพ-	
17	นายวันชัย ทองจันทร์	ส.อบต.ม.9	วันชัย ทองจันทร์	
18	นายโชคชัย เกิดคำ	ส.อบต.ม.9	โชคชัย เกิดคำ	
19	นายณรงค์ คงแก้ว	ส.อบต.ม.10	ณรงค์ คงแก้ว	
20	นายมนัส ใจเหมาะ	ส.อบต.ม.11	มนัส ใจเหมาะ	
21	นายรังษี ชุมชู	ส.อบต.ม.11	รังษี ชุมชู	
22	นายไพรัตน์ ใจเหมาะ	ส.อบต.ม.12	ไพรัตน์ ใจเหมาะ	
23	นายขจร ไชไพล	ส.อบต.ม.13	ขจร ไชไพล	
24	นายจักรี งามโหม	ส.อบต.ม.13	จักรี งามโหม	
25	นายพิพัฒน์ มีเมือง	ส.อบต.ม.14	พิพัฒน์ มีเมือง	
26	นางสาวชุลีพร คงแก้ว	ส.อบต.ม.14	ชุลีพร คงแก้ว	

### ผู้ไม่เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายบัญชา จริยะวัฒนา	ส.อบต.ม.5	-	ลา

### ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายโชคชัย ทองสม	นายก อบต.	โชคชัย ทองสม	
2	นายกิตติศักดิ์ จริยะวัฒนา	รองนายก	กิตติศักดิ์ จริยะวัฒนา	
3	นางสาวอารีทิพย์ จิตอารีย์	จนท.วิเคราะห์ฯ	อารีทิพย์ จิตอารีย์	
4	นายธวัชชัย ไชยเทพ	ปลัด อบต.	ธวัชชัย ไชยเทพ	
5	นางจันทิรา พูนนวล	หัวหน้าส่วนการคลัง	จันทิรา พูนนวล	
6	นายชวลวิทย์ เพ็ชรรัตน์	นักวิชาการเกษตร	ชวลวิทย์ เพ็ชรรัตน์	
7	นางสาวจิตรฤทัย เสาคำ	จพง.ธุรการ	จิตรฤทัย เสาคำ	
8	นางสาวศรินทิพย์ อักษรกาญจน์	จนท.บันทึกข้อมูล	ศรินทิพย์ อักษรกาญจน์	
9	ค.ต. สุชาติ นุ่นชูกัน	สบ.หมู่ ๒.	สุชาติ นุ่นชูกัน	
10	นายชลิต ทองจันทร์	ผญ.ม.9	ชลิต ทองจันทร์	
11	จสต.วัชระ พูนนวล	สบ.หมู่ป้องกัน	วัชระ พูนนวล	
12	นายทงศักดิ์ ชับมัน	หน.ส่วนโยธา	ทงศักดิ์ ชับมัน	
13	นายสามารถ ภัคดีรัตน์	นิติกร	สามารถ ภัคดีรัตน์	

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เลขานุการสภาฯ

เรียนเชิญประธานสภาฯ จุฑารูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและอ่าน  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม เรื่องการ ประชุมสภาองค์การ  
บริหารส่วนตำบลขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2552 และตามที่สภาองค์การ  
บริหารส่วนตำบลขนอม ได้กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน  
ตำบลขนอม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัย  
ที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2551 โดยกำหนดให้มีการประชุมสมัยสามัญ  
ประจำปี พ.ศ. 2552 จำนวน 4 สมัยดังนี้

1. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2552
2. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน 2552
3. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2552
4. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2552

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 22 จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การ  
บริหารส่วนตำบลขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2552  
ในวันที่ 5 มิถุนายน 2552 เพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกสภา  
ท้องถิ่น เพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และเรื่องอื่นๆ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552

นายกัมพล มีชัย

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุม ขอเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 แนะนำตัวพนักงานส่วนตำบลที่รับโอน (ย้าย) มาใหม่

- นางสาวจิตรฤทัย เสาคำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ย้ายมาจาก  
องค์การบริหารส่วนตำบลขนอบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัด  
นครศรีธรรมราช
- นางสาวศรินทิพย์ อักษรกาญจน์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัด  
นครศรีธรรมราช
- นายชวัลวิทย์ เพ็ชรรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ย้ายมาจาก  
องค์การบริหารส่วนตำบลหิน เหล็ก ไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัด  
ประจวบคีรีขันธ์

## ระเบียบวาระที่ 2

## เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

- 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2552 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 สมาชิกท่านใดจะแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมส่วนใดบ้าง ถ้าไม่มีจะขอมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

## มติที่ประชุม

รับรองเต็มสภา 25 คน เต็มสภาจากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

## ระเบียบวาระที่ 3

## เรื่องพิจารณา

## ประธานสภา

- 3.1 พิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 1 คน
- เนื่องจากทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สั่งการให้ดำเนินการสรรหาผู้แทนภาคประชาชน จำนวน 1 คน และกรรมการผู้แทนสมาชิกท้องถิ่น 1 คน ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2552 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการชรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการชรรมาภิบาลจังหวัด ลงวันที่ 28 เมษายน 2552 ฉะนั้น จึงต้องประชุมสภา เพื่อให้สมาชิกได้พิจารณาเลือกกันเอง เพื่อให้ได้ผู้แทนจากสมาชิก 1 คน ส่งให้ทางอำเภอในวันที่ 9 มิถุนายน 2552 พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประชุม วันที่ 11 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมรัฐรักสามัคคี อำเภอขนอม เพื่อเสนอชื่อให้จังหวัดในวันที่ 12 มิถุนายน 2552 ต่อไป ซึ่งจะเห็นว่าผู้แทนมีอยู่ 2 กลุ่ม คือ
1. ผู้แทนภาคประชาสังคมของอำเภอ
  2. ผู้แทนของสมาชิกสภาท้องถิ่นในอำเภอขนอม ทั้ง 4 แห่ง วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงนามรับรอง แต่เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการสรรหาอีกครั้งก็ได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ สำหรับหน้าที่หลักสำคัญ เพื่อ
    1. สอดส่องการปฏิบัติการกิจของหน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
    2. แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณีดำเนินการ

ตามอำนาจหน้าที่ ในกรณีที่พบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับหรือมีกรณีทุจริต

3. เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและการส่งเสริมตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานของรัฐในจังหวัด
  4. ติดตามการปฏิบัติตามมติกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
  5. แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์หรือด้านอื่น จำนวนไม่เกินสามคน
  6. เผยแพร่ผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อสาธารณะตามที่เห็นสมควร
- จึงขอให้สมาชิกได้เสนอให้สมาชิกที่มีความสามารถได้ไปทำหน้าที่ ทั้ง 26 คน ขอให้สมาชิกได้พิจารณา และเชิญเสนอได้

นายจักรี งามโถม  
ส.อบต.ม.13

เสนอ นายกัมพล มีชัย

นายเสกสรรค์ ประสิทธิ์  
ส.อบต.ม.3

เสนอนายวิระพงษ์ เสนอเรื่อง

ประธานสภา

ผมต้องขอขอบคุณท่านจักรี งามโถม ที่ได้เสนอกะผมให้ไปทำหน้าที่ แต่เมื่อมีผู้เสนอชื่ออีกท่านหนึ่งผมขอถอนตัวเพื่อที่จะให้คุณวิระพงษ์ เสนอเรื่องได้ไปทำหน้าที่เพื่อเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลขนอมต่อไป ฉะนั้น ผมจะขอผู้รับรองและมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

รับรองเต็มสภาทั้ง 25 คน

จึงขอให้ท่านวิระพงษ์ เสนอเรื่อง ได้พูดคุยถึงความรู้สึกในครั้งนีต่อสภา ขอเชิญ

นายวิระพงษ์ เสนอเรื่อง  
ส.อบต.ม.8

ผมก็ต้องยอมรับสิ่งที่เพื่อนสมาชิกเสนอ แต่ถ้าหากท่านกัมพล ไม่ถอนผมก็ต้องถอนอยู่แล้ว เพราะไม่ต้องการให้เกิดการแข่งขันเพื่อจะได้สบายใจกัน แต่ผมรู้ว่าท่านกัมพล กำลังจะถอนตั้งแต่ตอนแรก และจะศึกษาเพื่อจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

ประธานสภา

ขอขอบคุณท่านวิระพงษ์ เสนอเรื่อง เป็นอย่างมากที่เสียสละเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลขนอม ซึ่งก่อนการประชุมสภาผมก็ได้หารือกับท่านก่อนแล้ว

ระเบียบวาระที่ 4	<p>เรื่องด่วน</p> <p>- ไม่มี</p>
ระเบียบวาระที่ 5	<p>กระทู้ถาม</p>
ประธานสภาฯ	<p>มีกระทู้ถามของนายณรงค์ คงแก้ว เรื่อง การทัศนศึกษาดูงานของ อบต. ขนอม ขอเชิญเจ้าของกระทู้ คุณณรงค์ คงแก้ว</p>
นายณรงค์ คงแก้ว	<p>ขอตั้งกระทู้ถาม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. งบประมาณที่ใช้ในการทัศนศึกษาดูงาน พอหรือไม่พอกับที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552 หรือไม่อย่างไร</li> <li>2. สมาชิกที่ไปได้รับประโยชน์อะไรบ้างต่อองค์กร</li> <li>3. ท่านจะนำความรู้ที่ได้จากการทัศนศึกษาดูงานมาพัฒนาองค์กรอย่างไรบ้าง ขอขอบคุณครับ</li> </ol>
ประธานสภาฯ	<p>นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากที่เพื่อนสมาชิกได้ตั้งกระทู้ถามขึ้นมา เพื่อจะได้ให้ผู้บริหารได้ตอบ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก ก่อนประชุมแต่ละครั้งขอให้สมาชิกได้เสนอกระทู้ถาม หรือญัตติ เข้ามาบ้างต่อไปขอเชิญนายก</p>
นายโชคชัย ทองสม	<p>ในการทัศนศึกษาดูงานก็ได้ดำเนินการตามนโยบายที่ได้วางไว้ที่จะนำสมาชิก เจ้าหน้าที่ ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มต่าง ๆ 4 ปี 2 ภาค ได้ทำไปแล้ว 2 ภาค ปีนี้ก็ได้เดินทาง 2 ครั้ง โดยครั้งแรกต้องไปสำรวจเส้นทางก่อน เพราะไม่ชำนาญเส้นทาง งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด 369,500 บาท โดยขอไม่ต้องแยกคือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ค่าเช่ารถโดยสารปรับอากาศขนาด 50 ที่นั่ง เป็น 90,000 บาท</li> <li>2. ค่าของสมนาคุณในการดูงาน จำนวน 8 ชั้น ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท</li> <li>3. ค่าอาหาร 6 วัน ๆ ละ 50 คน ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท</li> <li>4. ค่าเช่าที่พัก 5 คืน ๆ ละ 25 ห้อง ๆ ละ 700 บาท เป็นเงิน 87,500 บาท แต่ค่าที่พักจ่ายจริง 78,500 บาท ต่อไปประโยชน์ที่จะได้รับ เช่น <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สร้างความรัก สามัคคี สานสัมพันธ์อันดีแก่ผู้เข้าร่วมโครงการและปรับทัศนคติที่ดีต่อองค์กร</li> <li>2. จากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่ได้เข้าร่วมโครงการทำให้ได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ เปิดวิสัยทัศน์แนวคิด กระบวนการดำเนินงาน เช่นการเข้าดูการจัดแสดงพันธุ์พืช และพิพิธภัณฑ์ แสดงสัตว์น้ำ บึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี เขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก ศูนย์สินค้า</li> </ol> </li> </ol>

OTOP ของทุ่งน้ำ ศูนย์แปรรูปและจำหน่ายไม้สักสูงแก่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่ ซึ่งจะได้ดำเนินการบริหารงานของท้องถิ่นอื่น จะได้นำมาปรับปรุงการทำงานของ อบต.ขนอมต่อไป

ต่อไปจะนำความรู้ที่ได้ศึกษาดูงานมาพัฒนาองค์กร ได้มากมาย เช่น จะได้งานหลาย ๆ ประเภท หลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สังคม ประเพณี วัฒนธรรมรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งจะได้นำมาประยุกต์ให้เข้ากับประเพณีของเราต่อไป คิดว่าการไปทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้ประโยชน์มากมายดังที่ได้แจ้งให้ทราบแล้ว ถ้ามีอะไรสงสัยอีกก็ถามได้ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 98 ถ้าผู้ตั้งกระทู้ถามคือท่านณรงค์ คงแก้วเห็นว่าท่านนายกยังตอบกระทู้ของท่านได้ไม่ชัดเจน ท่านสามารถซักถามได้อีกสามครั้ง เป็นอันว่าสมบูรณ์ ซึ่งเป็นการทำหน้าที่ของทั้งสองฝ่าย คือนิติบัญญัติ กับ บริหาร ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองฝ่าย

ระเบียบวาระที่ 6

ญัตติอื่น ๆ

ประธานสภาฯ

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะพูดในสภาก็ขอให้ยกมือพูดได้

นายโชคชัย ทองสม  
นายก อบต.

ได้ชี้แจงเรื่องรองนายก คนที่ 2 พ้นจากตำแหน่ง คือ นายอภิชาติ ใจสบาย เนื่องจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้มอบหมายงานให้ทำ ซึ่งได้บอกกล่าวด้วยวาจาและแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ แต่ไม่สามารถปรับปรุงพฤติกรรมการทำงานได้ ยังผลให้การบริหารราชการของ อบต.ขนอม ไม่ได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและขาดประสิทธิภาพซึ่งนายก อบต.ขนอมต้องรับผิดชอบต่อ ประชาชนที่เลือกเข้ามาและเพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไป ฉะนั้น อาศัยตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 ตามตรา 59 (3) และมาตรา 64/1(2) จึงมีคำสั่งให้นายอภิชาติ ใจสบาย พ้นจากตำแหน่งรองนายก อบต.ขนอม คนที่ 2 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตั้ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2552 ซึ่งรองอภิชาติ ไม่เข้ามาทำงานห้าหกเดือนทำให้ผมและเจ้าหน้าที่ที่มีความอึดอัดมาก เพราะต้องจ่ายค่าตอบแทนผมให้รองกิตติศักดิ์ และเลขา โทรศัพท์ไปหา เพื่อให้เข้ามาทำงาน แต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนอง ทั้งที่ผมไม่เคยมีใน

หัวใจที่จะให้รองอธิชาต ออกจากตำแหน่ง เลย แต่ท่านก็ไม่เคยปรับปรุงผมเลยมีความจำเป็น จึงขอเรียนให้สมาชิกได้รับทราบ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านนายก สมาชิกเจ้าหน้าที่หรือผู้เข้าร่วมประชุมจะพูดอะไรก็เชิญได้

นายจักรี งามโถม  
ส.อบต.ม.13

ถามเรื่องปัญหาอุทกภัย โดยเฉพาะหมู่ที่ 13 ซึ่งล่าช้ามากยังไม่ได้ปรับปรุง ขอให้ปรับปรุงอย่างเร่งด่วนด้วย เพราะวันนั้นก็รถไปคว่ำ ซึ่งเป็นอันตรายมากขอให้ดำเนินการด้วย

นายโชคชัย ทองสม  
นายก อบต.

สำหรับเรื่องนี้ก็ได้คุยกันหลายฝ่ายแล้ว ก็จะประชุมสภาอีก วันที่ 8 มิถุนายนนี้ เพื่อขอมติสภาจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งหลังจากผ่านสภาฯ แล้ว ก็คงจะไม่นานจะได้รับดำเนินการให้เร็วที่สุด

นายเสกสันต์ ประสิทธิ์  
ส.อบต.ม.3

พูดถึงเรื่องการไปทัศนศึกษาคุณาน ซึ่งผมคนหนึ่งที่ได้ด้วยซึ่งได้รับประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นความรักความสามัคคี ความรู้ที่ได้จะได้นำมาพัฒนาองค์กรของเรา และการศึกษาคุณานครั้งต่อไปผมต้องการให้สมาชิกได้ร่วมโครงการเยอะ ๆ ขอขอบคุณครับ

นางจันทิรา พูนนวล  
หน้าส่วนการคลัง

แจ้งถึง อบต.ขนอม ออกบริการประชาชนเก็บภาษีบำรุงท้องที่เคลื่อนที่ หัวตามหมู่บ้านต่าง ๆ โดยแจกเอกสารให้กับสมาชิกแล้วเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป ตั้งแต่หมู่ที่ 6 ถึง หมู่ที่ 14 วันที่ 15 – 29 มิถุนายน ส่วนหมู่ที่ 2-5 ได้ทำหนังสือแจ้งให้มาใช้บริการที่ อบต.ขนอม สำหรับรายได้ของ อบต.ขนอม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2552 จำนวน 23,981,916.92 บาท ได้รวมเบี่ยยังชีพคนชราของรัฐบาลไว้ด้วย 1,534,500 บาท ซึ่งรายได้ตัวนี้รัฐบาลไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ เบิกจ่ายไปแล้ว 14,176,015.68 บาท คงเหลือรวมประมาณที่จะดำเนินการได้ 9,805,901.24 บาท ซึ่งได้กั้นเงินค่าเงินเดือน 3 เดือน เดือนละ 1,500,000 บาท ส่วนที่เหลือทำสัญญาไว้แล้ว 3,226,711 บาท ซึ่งโครงการที่ทำสัญญาแล้วยังไม่ได้เบิกจ่ายมีที่ระบายน้ำ คสล. ถนนสายสี่แยก – หน้าด่าน หมู่ที่ 4 เป็นเงิน 1,317,000 บาท บุกเบิก ถนนสายเขาเปร็ด หมู่ที่ 7 เป็นเงิน 435,800 บาท ไฟฟ้า 3 โครงการ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 เป็นเงิน 146,911 บาท ประปาหอดังสูง หมู่ที่ 11 เป็นเงิน 978,000 บาท ถนนสายนางนอบ – นายเขวง หมู่ที่ 9 เป็นเงิน 349,000 บาท และโครงการที่เสร็จสิ้นแล้วมี 4 โครงการ เป็นเงิน 2,205,000 บาท คือถนน คสล.สายบ้านนายนิม หมู่ที่ 6 เป็นเงิน 642,000 บาท ถนน คสล.สายวัดเขา – นาคลอง หมู่ที่ 10 เป็นเงิน 658,000 บาท ถนน คสล.สายวัดจันทร์ หมู่ที่ 7



เป็นเงิน 350,000 บาท และถนน คสล.สายน้ำตกหินลาด หมู่ที่ 8 เป็นเงิน 555,000 บาท กำลังจะเปิดซองในวันที่ 15 มิถุนายน 2552 โครงการจ้างเหมา บ่อบาดาล หมู่ที่ 13 และโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาขุนนม หมู่ที่ 12 จะเปิดซองวันที่ 18 มิถุนายน 2552 จึงแจ้งให้ สภาได้รับทราบ ขอขอบคุณ

นายจักรี งามโถม  
ส.อบต.ม.13

ถามว่าจากการดูเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริการประชาชนในการชำระภาษีบำรุงท้องถิ่นเคลื่อนที่ ซึ่งไม่ได้ลงเวลา ว่าบริการในช่วงใด

นางจันทร์รา พูนนวล  
หัวหน้าส่วนการคลัง

ชี้แจงว่า รายละเอียดต่าง ๆ ได้ส่งไปยังผู้ใหญ่บ้านแล้วพร้อมด้วยรายละเอียดว่าใครค้างภาษีอยู่เท่าไร จะได้ดูรายชื่อตามเอกสารนั้น

ประธานสภา

ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนการคลัง แต่ขอฝากไว้ด้วยว่าเอกสารที่แจกให้กับผู้ใหญ่บ้านขอให้ส่งให้กับสมาชิกด้วยเพื่อจะได้บริการประชาชนกันทั้งสองฝ่ายกันไป

นายโชคชัย ทองสม  
นายก อบต.

ชี้แจงถึงการทำแผนพัฒนาตำบล ซึ่งแต่ละหมู่บ้านได้ทำมาแล้ว แต่ถ้าตอนนี้ยังคิดไม่ออกขอให้ส่งเข้ามาเพิ่มเติมได้ โดยเฉพาะโครงการใหญ่ ๆ ซึ่งตอนนี้เรามีกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าขนอมอยู่ด้วย ซึ่งมีโอกาสเยอะในการพัฒนา โดยเฉพาะกองทุนเน้นในเรื่องน้ำ ก็ขอให้ทำมาด้วย และขอชมเชยท่านวิระพงษ์ เสนอเรื่อง จากหมู่ที่ 8 ที่ได้ทำแผนอย่างยอดเยี่ยมดีมาก ซึ่งตอนนี้กำลังจะทำเขื่อนที่คลองโนนเพลลา และทำแนวคันคลื่น จึงอยากจะให้งานได้ดำเนินไปได้ดีจึงขอฝากไว้ด้วย

ประธานสภา

มีท่านใดจะพูดอีกบ้าง ถ้าไม่มีผมขอแจ้งให้สมาชิกได้ทราบว่าประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2552 เวลา 09.30 น. และขอให้สมาชิกได้รับเอกสารการประชุมในครั้งต่อไปด้วย สำหรับสมาชิกที่ไม่มาวันนี้ผมจะส่งเอกสารการประชุมให้ทราบต่อไปในวันนี้ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆท่าน ขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.20 น.

(ลงชื่อ) พิชิต ภูกิตติกุล เลขานุการสภา

(นายพิชิต ภูกิตติกุล)

ผู้จัดรายงานการประชุม

## คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ณรงค์ คงแก้ว  
(นายณรงค์ คงแก้ว)

(ลงชื่อ) วีระพงษ์ เสนเรือง  
(นายวีระพงษ์ เสนเรือง)

(ลงชื่อ) มนต์ ใจเหมาะ  
(นายมนต์ ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ) ชุติพร คงแก้ว  
(นางสาวชุติพร คงแก้ว)

(ลงชื่อ) ณัฐวุฒิ ทองใหญ่  
(นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่)

(ลงชื่อ) กัมพล มีชัย ประธานสภาฯ  
(นายกัมพล มีชัย)  
ผู้ลงนามรับรอง

(ลงชื่อ) เลขานุการสภาฯ  
(นายพิชิต ภูกิตติกุล)  
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  
(นายณรงค์ คงแก้ว)

(ลงชื่อ)  
(นายวีระพงษ์ เสนเรือง)

(ลงชื่อ)  
(นายมนัส ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ)  
(นางสาวชุลีพร คงแก้ว)

(ลงชื่อ)  
(นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่)

(ลงชื่อ) ประธานสภา อบต.ขนอม  
(นายกัมพล มีชัย)  
ผู้ลงนามรับรอง





